

BÁO CÁO NHANH

Tình hình tư tưởng, dư luận trong thanh niên huyện Đồng Phú, quý IV/ 2022

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên huyện Đồng Phú,

Ban Chấp hành Đoàn huyện Đồng Phú báo cáo, cụ thể như sau:

Nhìn chung, trong thời gian qua thanh niên huyện nhà ổn định về tư tưởng. Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân; tích cực sản xuất, lao động và vươn lên trong cuộc sống, không ngừng học tập và sáng tạo. Đặc biệt, đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội luôn quan tâm đến các thông tin thời sự, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, những vấn đề tác động đến đời sống thanh niên như: vấn đề biên đảo, chủ quyền quốc gia, tình hình nghề nghiệp, việc làm,... được ĐVTN theo dõi và dành nhiều sự quan tâm.

Huyện đoàn thường xuyên định kỳ họp và triển khai các hoạt động cần làm trong hàng tháng, hàng quý. Qua đó, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội từ Đoàn viên thanh niên thông qua họp Ban chấp hành định kỳ, qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Cứ 01 đồng chí là Thường trực Huyện đoàn tham gia Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội của huyện, nắm bắt kịp thời diễn biến về tình hình tư tưởng ĐVTN. Báo cáo đầy đủ, lồng ghép vào báo cáo định kỳ tháng, quý, năm.

Một số vấn đề nổi bật, đáng quan tâm:

Kế hoạch tiêm vắc xin 6 tháng cuối năm 2022, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023 và kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 6 tháng - dưới 5 tuổi. Đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin mũi 3 và 4 cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn ngành...

Các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19. Báo, đài cũng có nhiều tin, bài tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một số vấn đề dư

luận xã hội quan tâm cũng được các báo, đài phản ánh kịp thời, như: Một số hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, tài nguyên, môi trường; tình trạng hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp...

Thanh niên với các hoạt động tham gia chuyên đổi số thời đại công nghệ 4.0.

Trên đây là báo cáo nhanh những tư tưởng, dư luận xã hội mà người dân và thanh niên quan tâm, chú trọng trong thời gian qua của Huyện đoàn Đồng Phú./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn: TT, Ban XD Đoàn;
- TT Huyện uỷ;
- Đ/c Ngô Thị Thanh Chung;
- UVBCH Huyện đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website.



THỦ BÍ THƯ

Trần Phạm Thị Phương Thảo